



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. หนองคายแปรรูปกระเทียมคุณภาพ	เดลินิวส์
2. คอสมันท์: หน้ามองฟ้าทำหยั่งดิน: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จังหวัดภาคเหนือ	ไทยรัฐ
3. เกษตรมอบโหนดให้ใช้ทำการเกษตรมุ่งช่วยชาวระนองสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	แนวหน้า
4. รมว.เกษตรฯเปิดค้นหาสินค้าเกษตร-อาหารไทยส่งยุโรป	แนวหน้า
5. 'อนุชา'ชูหมอดินอาสาต้นแบบทำเกษตร	แนวหน้า
6. สก๊อปพิเศษ: กาฬสินธุ์ มอบโคเลี้ยงขยายพันธุ์ สร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่... สยามรัฐ	
7. ก.พ.เงินเฟ้อลด0.77%พาณิชย์คาดแนวโน้มต่ำต่อเนื่อง	แนวหน้า
8. เนื้อสัตว์ฝักกลาง-ตรึงน้ำมันไฟจุดเงินเฟ้อก.พ.ติดลบ0.77%	ผู้จัดการรายวัย 360 องศา
9. กมธ.ที่ดินฯปีสอบส.ป.ก.โคราชเร่งออกเอกสารสิทธิให้ผู้ครอบครอง5รายเร็วผิด...	แนวหน้า
10. คอสมันท์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ผู้เลี้ยงวัวโคราชเฮน้ำมันดิบขึ้น2บ.	มติชน
12. เงินเฟ้อ-0.77%ลดลง5เดือนติด อ้วนชวนกินหมู	ไทยโพสต์

หนองคายแปรรูปกระเทียมคุณภาพ

น.ส.อุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

อุดรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการ

ติดตามของ สศท.3 พบว่า วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกระเทียม ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในปี 2560 นับเป็นแหล่งผลิตกระเทียมอินทรีย์แห่งเดียวของจังหวัด และมีการแปรรูปกระเทียมเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ กระเทียมมัดजूอินทรีย์ กระเทียมหลอดजूอินทรีย์ และกระเทียมดองอินทรีย์ โดยมีพื้นที่ปลูกกระเทียมอินทรีย์ปีเพาะปลูก 2566/67 รวม 10 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 9 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูก 16 ราย ซึ่งผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems: PGS) แล้วทุกราย เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ขาวพื้นเมืองหรือขาวหนองคาย และจะเพาะปลูกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม เก็บเกี่ยวช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมของปีถัดไป ระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวรวม 120 วัน ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรจะนำ

จำหน่ายต่อไป

โดยปีการผลิต 2566/67 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกระเทียม มีต้นทุนการผลิตกระเทียมอินทรีย์แห้งมัดजूเฉลี่ย 27,055 บาท/ไร่/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 609 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 69,426 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 42,371 บาท/ไร่/ปี ราคากระเทียมอินทรีย์ที่เกษตรกรขายได้ (ราคา ณ 22 ก.พ. 67) แบ่งเป็น กระเทียมมัดजूตากแห้ง ราคาเฉลี่ย 114 บาท/กิโลกรัม, กระเทียมสด ราคา



กระเทียมมาตากแดดประมาณ 30-40 นาที แล้วนำมาแฉวนฝึ้งลมที่ราวจนกระเทียมแห้ง (ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน) จึงคัดเกรดกระเทียมแห้งมัดजूเพื่อรอ

40 บาท/กิโลกรัม และกระเทียมดอง (นำกระเทียมสดมาแปรรูป) ราคา 100 บาท/กระปุก ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 70 กลุ่มจำหน่ายตามออเดอร์

การสั่งจองของพ่อค้ารับซื้อและผู้บริโภคทั่วไป และผลผลิตร้อยละ 30 จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook “กระเทียม/หอมแดง/กระเทียมดอง

เกษตรอินทรีย์ 100%”

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกระเทียมได้ มีการพัฒนาคุณภาพของกระเทียมอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรมีความพึงพอใจในการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนเพาะปลูก การเตรียมดิน การดูแลรักษา การป้องกันปัญหาเชื้อราที่มักจะพบในกระเทียมเพื่อให้กระเทียมอินทรีย์ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ตรงกับความต้องการตลาด และเกษตรกรมีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันและกำจัดเชื้อราในกระเทียมอินทรีย์ในช่วงรอบปีการผลิตที่อาจเจอฝนหลงฤดู ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ผลผลิตจะออกมากที่สุดถึงร้อยละ 90 หากใครสั่งซื้อไม่ทันในรอบนี้ก็ สามารถสั่งจองก่อนล่วงหน้ากับทางกลุ่มได้ โดยติดต่อได้ที่ นายบุญพา มะโนมัย ประธานวิสาหกิจชุมชนกระเทียมแปรรูป หมู่ 12 บ้านคำแก้ว ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โทร. 08-5274-1827 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สศท.3 อุดรธานี โทร. 0-4229-2557 หรือ อีเมล zone3@oae.go.th





ชาวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จังหวัดภาคเหนือ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สสท.2) เผยถึง ภาพรวมสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 และรุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2567/68 ของ 6 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุดรดิตถ์ แพร่ และน่าน ทำให้มีเนื้อที่ปลูกรวม 1,830,889 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 13,718 ไร่ หรือร้อยละ 0.71

เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะในช่วงต้นฤดูเพาะปลูก ปริมาณฝนมีน้อย ทำให้เกษตรกรบางส่วนกังวลว่าจะกระทบแล้งปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลังซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า และบางพาราที่ สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี



ส่งผลให้มีผลผลิตรวม 1,257,148 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 8,694 ตัน หรือ ร้อยละ 0.69 ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 690 กก. ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไร่ละ 1 กก. หรือร้อยละ 0.14 เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 มีสัดส่วนการเพาะปลูกมากกว่าปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ทำให้ต้นข้าวโพดเจริญเติบโต และออกดอกติดฝักไม่ดี สำหรับพื้นที่ปลูกมาก

ที่สุด ตาก มีพื้นที่ปลูก 559,269 ไร่ ให้ผลผลิต 395,121 ตัน น่าน มีพื้นที่ปลูก 504,519 ไร่ ให้ผลผลิต 342,379 ตัน แพร่ มีพื้นที่ปลูก 249,648 ไร่ ให้ผลผลิต 166,295 ตัน

โดยเกษตรกรในพื้นที่ 6 จังหวัด มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งปี แบ่งเป็น 2 รุ่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 (ฤดูฝน) ปลูก มี.ค.-ต.ค. เก็บเกี่ยว มิ.ย.-ก.พ. และ รุ่น 2 (ข้าวโพดหลังนา) ปลูก พ.ย.-ก.พ. เก็บเกี่ยว ก.พ.-พ.ค. สำหรับในปีี้ เกษตรกรอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 และเตรียมเพาะปลูก รุ่น 1

ด้านราคาขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด เฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 9.69 บาท

ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 85 เกษตรกรจำหน่ายให้กับพ่อค้าผู้รวบรวมในพื้นที่ผลผลิตร้อยละ 13 ส่งจำหน่ายสถาบันเกษตรกร ผลผลิตร้อยละ 1.3 จำหน่ายผู้ประกอบการไซโลจังหวัดพิษณุโลก และผลผลิตร้อยละ 0.7 ขายให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำไปเลี้ยงโคเนื้อ.

ส-เล-๓

เกษตรมอบโฉนดให้ใช้ทำการเกษตรมุ่งช่วยชาวนองสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง พร้อมกับร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนบ้านเกาะพยาม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 14 ราย เป็นการสร้างและขยายโอกาสในการบริหารจัดการที่ดินทำกินของเกษตรกรมากขึ้น รวมถึงมอบงบประมาณอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการ

ประมงประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่ “กลุ่มแม่บ้านกะปิเกาะเหลา” อีกทั้งได้มอบหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับประมงพื้นบ้าน 2 ราย และมอบกล้าไม้เศรษฐกิจให้แก่ตัวแทนเกษตรกร 14 ราย ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในด้านการสร้างรายได้สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต

สำหรับการทำเกษตรกรรมภายในพื้นที่เกาะพยาม พบว่าส่วนใหญ่มีการปลูกมะม่วงหิมพานต์ประมาณ 4,990 ไร่ เกษตรกรในพื้นที่กว่า 200 ครัวเรือน โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์เกาะพยาม และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม เพื่อแปรรูปสินค้าจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นแนวทางเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

รมว.เกษตรฯเปิดคูหาสินค้าเกษตร-อาหารไทยส่งยุโรป

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารไทย ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน โดยมี พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ ภายในงานมีร้านค้าจากประเทศไทย เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าเกษตรและอาหารไทย โดยมีสินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ 1.อาหารทานเล่น ได้แก่ ก๊วยชวยกรอบ มะพร้าวอบแห้ง ไอศกรีมจากผลไม้สด 2. เครื่องดื่ม ได้แก่ แอปเปิ้ลตากแห้งจากโครงการหลวง ชาสมุนไพร และ 3.สินค้าเกษตรที่ใช้นวัตกรรม ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่เข้มข้น เส้นพาสต้าจากข้าวน้ำตาลดำ เป็นต้น รวมทั้งเครื่องจักรสานจากร้านภูฟ้ามาจัดแสดง

ในโอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการไทยที่มามีศักยภาพในงาน โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือประสานช่องทางการตลาดเพิ่มเติมผ่านสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

'อนุชา'ชูหมอดินอาสาต้นแบบทำเกษตร

นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตร และสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดินของนายอภิชา ทองสุข หมอดินอาสาประจำ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ว่าได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ดินและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจหลักในการส่งเสริม พัฒนาหรือช่วยหมอดินอาสาให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่การเกษตร นำมาซึ่งความมั่นคงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

“ศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดินแห่งนี้ นับว่าเป็นต้นแบบในการทำเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้เกษตรกร จากเดิมปีละ 40,500 บาท เป็น 404,250 บาท และขยายผลให้ผู้สนใจได้มาเรียนรู้ และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า หมอดินอาสา จะเป็นพื้นที่สำคัญในการร่วมผลักดันแนวคิดเงินบาทแรกของแผ่นดิน เพื่อสร้างเม็ดเงินและสร้างกำลังซื้อภายในประเทศให้เติบโตขึ้น” นายอนุชา กล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดิน เกิดจากการพลิกพื้นที่ผืนดินในพื้นที่กว่า 27 ไร่ ที่หน้าดินถูก

ชะล้างพังทลายในฤดูแล้งขาดน้ำ และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก ทำให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรแบบยั่งยืน ผ่านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงพื้นที่แบบขั้นบันได ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ตลอดจนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินจุลินทรีย์ มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต มีการใช้วัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกต้นไม้ให้เป็นป่า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟฟ้า ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี



ต้นแบบ : นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดินของนายอภิชา ทองสุข หมอดินอาสาประจำ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ยกให้เป็นต้นแบบในการทำเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้และพร้อมขยายผลให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ ผลักดันแนวคิดเงินบาทแรกของแผ่นดิน

กาฬสินธุ์ มอบโคเลี้ยงขยายพันธุ์ สร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร



สกूपพิเศษ

ณัฐพงษ์ ประชากุล
ภาพลิ้นดู

“วิรัช พิมพะนิตย์” สส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับคณะทำงาน รมช. เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 54 ตัว ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ และเลี้ยงขยายพันธุ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้อย่างยั่งยืน ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ขณะที่เกษตรกรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ห้องค้การบริหารส่วนตำบล



หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานมอบโคให้กับเกษตรกรจำนวน 54 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต โดยมีนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม คณะทำงานนายโชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ นายณัฐวัฒน์ พิมพะนิตย์ สจ.อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายภูษงค์ ศรีอากาศ นายเอกบดินหนองกุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่



สำนักงานปศุสัตว์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ผู้นำชุมชน เกษตรกร ร่วมงานและรับมอบโค นายวิรัช พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของกาฬสินธุ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงคู่วิถีชาวบ้านมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ พบว่ายังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมาก ที่มีความต้องการที่จะเลี้ยงสัตว์ แต่ขาดเงินทุนในการซื้อหามาเลี้ยง ในฐานะ สส.พื้นที่จึงได้ประสานงานกับนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม คณะทำงานนายโชยา พรหมา รมช. เกษตรและสหกรณ์ และปศุสัตว์จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานติดตามโครงการดังกล่าว เพื่อนำโคมามอบให้กับชาวบ้านในครั้งนี้อีกจำนวน 54 ตัว เกษตรกรได้รับมอบ 54 ราย ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ชาวบ้านรักสัตว์ และส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้มีอาชีพและรายได้ อย่างยั่งยืนด้วย

ด้านนายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต เป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริ ในพระบาท



สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2522 เพื่อมอบโค-กระบือ ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ ได้นำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ หากตกลงออกมาเป็นเพศผู้ก็จำหน่าย หรือหากตกลงเป็นเพศเมีย ก็ให้ขยายพันธุ์ต่อ และส่งต่อวัวเพศเมียให้เกษตรกรรายอื่นได้เลี้ยงต่อไป ทั้งนี้มีสัญญาในการยืมเลี้ยงรายละเอียด 5 ปี

ขณะที่นางนงนุช ปริสันต์ อายุ 57



ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 3 บ้านโนนสง่า ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เดิมตนเคยเลี้ยงวัวฝูง 7 ตัว แต่ได้ขายไปหมดแล้ว เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกเรียนหนังสือ พอทราบว่าจะมีโครงการโคพระราชทานมาลงพื้นที่ จึงได้สมัครเพื่อขอรับสิทธิ์ จนกระทั่งได้รับสิทธิ์รับโคไปเลี้ยงในครั้งนี่ ซึ่งตนและเพื่อนเกษตรกร ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ และ

ต้องขอขอบคุณ นายวิรัช พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 1 และนายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ผู้นำชุมชน ที่ผลักดันโครงการดีๆ มาสู่ชาวบ้าน โดยตนจะเลี้ยงโคที่ได้รับมอบในครั้งนี้อย่างดีที่สุด

6 โลกธุรกิจ



ก.พ.เงินเฟ้อลด0.77%

พาณิชย์คาดแนวโน้มต่ำต่อเนื่อง

ก.พ.เงินเฟ้อลด0.77% พาณิชย์คาดแนวโน้มต่ำต่อเนื่อง

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 107.22 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเท่ากับ 108.05 ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 สาเหตุสำคัญยังคงเป็นราคาอาหารสด ทั้งเนื้อสัตว์ และผักสดที่ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดจำนวนมาก รวมทั้ง น้ำมันดีเซล และค่ากระแสไฟฟ้า ราคายังต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปี 2566 จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ประกอบกับฐานราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อยังอยู่ระดับสูง มีส่วนทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง สำหรับสินค้าและบริการอื่นๆ ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ โดยอัตราเงินเฟ้อของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ข้อมูลล่าสุดเดือนมกราคม 2567 พบว่า อัตราเงินเฟ้อของไทย ลดลง 1.11%

ซึ่งยังคงอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำโดยอยู่ระดับต่ำอันดับ 4 จาก 135 เขตเศรษฐกิจที่ประกาศตัวเลข และยังลดต่ำที่สุดในอาเซียน

สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลง 0.97% ตามการลดลงของราคาเนื้อสุกร ปลา กุ้งขาว ปลากะพง ผักสด (มะนาว แดงกวา ผักกาดขาว มะเขือเทศ กะหล่ำปลี) เนื่องจากปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดจำนวนมาก นอกจากนี้ น้ำมันพืช และน้ำปลา ราคาลดลง สำหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง ครีมเทียม ผลไม้บางประเภท (แตงโม กลัวยหอม มะม่วง) น้ำตาลทราย กะทิสำเร็จรูป กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม กับข้าวสำเร็จรูป กวยเตี๋ยว และอาหารกลางวัน

ส่วนหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง 0.63% เนื่องจากน้ำมันใน

กลุ่มดีเซล และค่ากระแสไฟฟ้า ราคายังต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปี 2566 จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ นอกจากนี้ เสื้อผ้าบุรุษและสตรี สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด (ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาปรับผ้านุ่ม) เครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น) รวมถึง สบู่ก้อน แชมพูสระผม ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว ราคาลดลง สินค้าที่ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย อาทิ แป้งทาผิว กาย น้ายาระดับกลิ่นกาย ยาสีฟัน ยาแก้ไอ หัววัด ยาลดกรดในกระเพาะ ค่าตรวจรักษาโรค ค่าทัศนมาตรต่างประเทศ ค่าโดยสารเครื่องบิน บุหรี่ สุรา และไวน์

ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงขึ้น 0.43% (YoY) ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า ที่สูงขึ้น 0.52% ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2567 สูงขึ้น 0.22% เทียบกับเดือนก่อน (MoM) ตามการสูงขึ้นของหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธ 6 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15649

หน้า: 1 (ซ้าย), 6

Col.Inch: 57.60 Ad Value: 92,160

PRValue (x3): 276,480

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ก.พ.เงินเฟ้อลด0.77%พาณิชย์คาดแนวโน้มต่ำต่อเนื่อง

0.60% โดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับสูงขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นน้ำมันดีเซล นอกจากนี้ค่าโดยสารเครื่องบิน น้ำยาระงับกลิ่นกาย โฟมล้างหน้า ยาสีฟัน สบู่ ยีร์ และไวน์ราคาปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าสำคัญที่ราคาปรับลดลง อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด (ผลิตภัณฑ์ซักผ้า น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาปรับผ้านุ่ม) ขณะที่หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 0.33 ตามการลดลงของ เนื้อสุกร ไก่ย่าง ปลาช่อน ปลาทู ปลาทูหมักกล้วย ไข่ไก่ นมผง นมเปรี้ยว ผักสด (พริกสด มะเขือเทศ ผักกาดขาว) สำหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย อาทิ ข้าวสารเจ้า ผลไม้ (ส้มเขียวหวาน องุ่น แดงโม) กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำหวาน และอาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง)

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคม 2567 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก 1.มาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน เช่น การตรึงราคาค่ากระแส

ไฟฟ้าที่ 3.99 บาทต่อหน่วย สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน รวมทั้งมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 2.ฐานราคาที่สูงในปีก่อนหน้าของเนื้อสุกร และผักสด และ 3.เศรษฐกิจของไทยขยายตัวในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1.สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก 2.เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าส่งผลให้การนำเข้าสินค้ามีราคาสูงขึ้น 3.สภาพอากาศ ที่มีความแปรปรวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และ 4.การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้อุปสงค์และราคาของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาค่าโดยสารเครื่องบิน

เนื้อสัตว์ผักลง-ตรึงน้ำมันไฟจุดเงินเฟ้อก.พ.ติดลบ0.77%

ผู้จัดการรายวัน360° - เงินเฟ้อ ก.พ.67 ลบ 0.77% ลดลงต่อเนื่อง 5 เดือนติดต่อกัน เหตุราคาเนื้อสัตว์ ผักสดปรับลง ได้อานิสงส์จากมาตรการรัฐ ลดน้ำมันและไฟฟ้า และฐานปีก่อนสูง ยอดรวม 2 เดือน ลด 0.94% คาดมี.ค.-เม.ย. จะติดลบต่อ แต่เดือน พ.ค. จะกลับมาบวก หลังมาตรการลดน้ำมัน ค่าไฟ หด ค่าเช่าทั้งปี ติดลบ 0.3% ถึงเพิ่ม 1.7% ค่ากลาง 0.7%

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ก.พ.2567 เท่ากับ 107.22 เทียบกับ ม.ค. 2567 เพิ่มขึ้น 0.22% เทียบกับเดือน ก.พ.2566 ลดลง 0.77% เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยมีสาเหตุสำคัญจากราคาอาหารสด ทั้งเนื้อสัตว์ และผักสด ที่ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาด

จำนวนมาก และราคาปรับลดลง รวมทั้งน้ำมันดีเซลและค่ากระแสไฟฟ้า ราคายังต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปี 2566 จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ประกอบกับฐานราคาเดือน ก.พ. 2566 ที่ใช้คำนวณเงินเฟ้ออยู่ระดับสูง มีส่วนทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง ส่วนสินค้าและบริการอื่นๆ ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ และหากรวมเงินเฟ้อ 2 เดือนของปี 2567 (ม.ค.-ก.พ.) ลดลง 0.94%

ทางด้านเงินเฟ้อพื้นฐานเดือน ก.พ.2567 เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เพิ่มขึ้น 0.02% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.2567 และเพิ่มขึ้น 0.43% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.2566 เฉลี่ย 2 เดือน ปี 2567 (ม.ค.-ก.พ.) เพิ่มขึ้น 0.47%

นายพูนพงษ์กล่าวว่า แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มี.ค.2567 คาดว่าจะยังคงลดลงต่อเนื่อง และไตรมาสแรกปี 2567 เงินเฟ้อเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ลดลง 0.7-0.8% และ

เดือน เม.ย.2567 ก็คงยังลด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน ที่มีการตรึงราคาค่ากระแสไฟฟ้าที่ 3.99 บาทต่อหน่วย สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และที่ 4.18 บาทต่อหน่วย สำหรับครัวเรือนทั่วไป มาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร จนถึงวันที่ 19 เม.ย.2567 ฐานราคาที่สูงปีก่อนหน้าของเนื้อสุกรและผักสด และเศรษฐกิจของไทยขยายตัวในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยจีดีพีไตรมาส 4 ขยายตัว 1.7% และทั้งปี 2566 ขยายตัว 1.9% แต่เงินเฟ้อจะเริ่มเป็นบวกในเดือน พ.ค.2567 เพราะฐานเดือน พ.ค.2567 อยู่ในระดับต่ำ และมาตรการช่วยชดเชยค่าครองชีพ โดยเฉพาะน้ำมันจะสิ้นสุด 19 เม.ย. 2567 และค่าไฟฟ้าสิ้นสุด 30 เม.ย.2567 ซึ่งต้องติดตามมาตรการรัฐต่อไป นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าส่งผลให้การนำเข้าสินค้ามีราคาสูงขึ้น สภาพอากาศที่มีความแปรปรวนในช่วงท้ายของปรากฏการณ์เอลนีโญ รวมทั้งการเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้อุปสงค์และราคาของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาตั๋วเครื่องบิน

อย่างไรก็ตาม สนค.ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2567 อยู่ระหว่างลบ 0.3% ถึงเพิ่ม 1.7% ค่ากลาง 0.7% ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะมีการทบทวนอีกครั้ง.

กมธ.ที่ดินฯบีบสอบส.ป.ก.โคราช เร่งออกเอกสารสิทธิ ให้ผู้ครอบครอง5รายเร็วผิดปกติ ไม่เช็คแนวเขตทับที่อยู่ ขาดกระบวนการยังมีช่องโหว่

“ภูมิธรรม”ชี้ปมพิพาท “ส.ป.ก.-กรมอุทยานฯ” ดีขึ้น ย้ำเรื่องที่ดิน ส.ป.ก.ต้องสะสาง โดยชี้วันแม่ป เป็นมาตรฐานกลาง ต้องแก้ปัญหา แบบยึดหยุ่น ดูความเป็นจริง ส่วนกมธ.ที่ดินสงสัยส.ป.ก.โคราชเร่ง ออกส.ป.ก. ไม่ตรวจแนวเขต ทั้งที่มีคนคัดค้านถึง 2 ครั้ง และเป็นพื้นที่ ป่าสมบูรณ์ เล็งชี้ค 5 ผู้ครอบครอง

และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธ์พืชว่า เรื่องนี้สถานการณ์ดีขึ้นตาม ลำดับ โดยวันที่ 4 มีนาคม ตนประชุม คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งได้แจกสิทธิทำกินให้กับ ประชาชนในเขตลุ่มน้ำ ตามกฎระเบียบ กฎหมายประมาณ 8 แสนกว่าไร่ ใน 50 จังหวัด

“ส่วนเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. เป็น เรื่องเก่าที่ต้องสะสาง เพราะมีหน่วย ราชการรับผิดชอบหลายหน่วย อีกทั้ง มีแผนที่ที่มองไม่ตรงกัน จึงได้แก้ปัญหา ในการจัดทำแผนที่วันแม่ป ให้เป็นที่ ยอมรับของทุกฝ่าย โดยเมื่อ 1-2 วัน ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาประชุมพูดคุยกัน ซึ่ง ทุกคนต่างยอมที่จะใช้วันแม่ป 1:4,000

ให้เป็นมาตรฐานกลาง” นายภูมิธรรม กล่าว

และว่า เรื่องนี้ต้องแก้ปัญหา แบบยึดหยุ่น ต้องดูความเป็นจริง ยก ตัวอย่างว่าก่อนหน้านี้ตนไปดูแหล่ง ปลุกกาแพที่จ.น่าน ซึ่งเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีชนเผ่าเมี่ยน เป็นผู้มี สิทธิทำกินในพื้นที่ดังกล่าว และอยู่ ประเทศไทยมาแล้วประมาณ 200 ปี แต่พอรัฐบาลประกาศเขตป่าทับซ้อน พื้นที่พวกเขาเกิดปัญหา กทช. จึงไป กินสิทธิให้พวกเขาทำกิน แต่สินทรัพย์ ต้องเป็นสินทรัพย์กลาง พร้อมมีเงื่อนไข ให้พื้นที่ต้องปลูกต้นไม้ เพื่อจะทำให้ พวกเขาอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่ง ไม่อยากใช้คำว่าเป็นอาชญากร หรือเป็น คนทำผิดกฎหมาย เพราะพวกเขาอยู่มาก่อนหน้านั้น และรัฐบาลประกาศเขต ทับซ้อนพื้นที่เขา จึงต้องกินสิทธิทำกิน ให้พวกเขา ยกเว้นกับคนที่มิสิทธิจริงๆ ยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องไปเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการเคร่งครัด อย่าไปอำนวยความสะดวก ให้ใคร ซึ่งใครที่มีปัญหาต้อง จัดการกันตามกฎหมาย ไม่มีสิทธิไป คุ่มครองได้ จึงอยากให้ดูตามความ เป็นจริง ส่วนปัญหาที่ไม่ยอมรับแผนที่ วันแม่ป นายภูมิธรรมกล่าวว่า ตอนนี้

ส.ป.ก.

มีคุณสมบัติตรงหรือไม่ โดยเรียก ขอกเอกสารมาตรวจสอบ ชี้กระบวนการ ส.ป.ก.มีช่องโหว่มาก ปูดมีอีก 59 แปลงจัดรูปที่ดินให้ครอบคลุมทุกแปลง ที่ส.ป.ก.จัดสรรออกไปแล้ว ประสาน จนท.ส่งรายละเอียดทุกแปลง นำเข้า ถกในกมธ.ที่ดิน 6 มีนาคม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวช ยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว. พาณิชย์ ในฐานะกำกับดูแลกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีข้อ พิพาทเรื่องที่ดินระหว่างสำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แนวน้ำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 6 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15649

หน้า: 1 (บนซ้าย), 10

Col.Inch: 84.46

Ad Value: 105,575

PRValue (x3): 316,725

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กมธ.ที่ดินฯบีบสอบส.ป.ก.โคราชเร่งออกเอกสารสิทธิให้ผู้ครอบครอง5รายเร็วผิดปกติ

คิดว่าดีขึ้นแล้ว เพราะที่ประชุม กทช. พูดุกับหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นส.ป.ก. เขตอุทยาน เขตอุทยานชายฝั่งและกรมที่ดิน ซึ่งตนพยายามให้ทุกฝ่ายได้คุยกัน และขณะนี้ในคณะกรรมการ กทช. เข้าใจกันมากขึ้น ส่วนเรื่องนี้จะมีคนผิดหรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ข้อเท็จจริง ไม่ใช่เราอยากให้ใครผิดหรืออยากให้ใครถูก หากข้อเท็จจริงถูก ก็ต้องว่าถูก

ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายอภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการพรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรนำคณะ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาข้อพิพาทที่ดินทับซ้อนในอ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งได้หารือร่วมกับนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางแก้ปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ ที่ดินในจ.นครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิที่ดินในอ.เมืองนครราชสีมา ก่อนเดินทางกลับ

โดยนายอภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการพรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ความกับหน้าการลงพื้นที่แก้ปัญหาเขตปฏิรูปที่ดิน ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ว่า แต่ละหน่วยงานต่างอ้างกฎหมายของตนในการปักหมุด ต้องไปคุยกันระดับนโยบาย เรื่องแนวเขตที่ทั้งสองหน่วยงานไม่ยอมรับแนวเขตซึ่งกันและกัน ว่าควรออกแนวไหน ถ้า

เป็นแนว One Map ต้องเร่งรีบทำเพื่อเป็นข้อสรุปให้ได้

นายอภิชาติกล่าวต่อว่า ตอนนี้อยู่ต้องดูรายละเอียด ทำไม ส.ป.ก. นครราชสีมา ต้องเร่งออกแบบรวดเร็ว ไม่มีการตรวจสอบแนวเขต ทั้งที่มีการคัดค้านถึงสองครั้ง รวมถึงยังเป็นพื้นที่ป่าที่ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ เป็นพื้นที่ที่ไม่สมควรออก เพราะเป็นป่าสมบูรณ์ เมื่อเร่งรีบออก ส.ป.ก.แล้วจัดสรรให้ใคร ต้องดูชื่อผู้ครอบครองทั้ง 5 ราย มีคุณสมบัติหรือไม่ เอื้อต่อใครหรือไม่ กระบวนการของ ส.ป.ก.มีช่องโหว่มาก มีการเอื้อหรือทุจริตหรือไม่

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้เรียกขอเอกสารว่า 5 รายนี้เป็นใคร มีวิธีสอบสิทธิ์อย่างไร ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ถ้าสุดตอนนี้ได้ขอเอกสารเพิ่มเติมจาก ส.ป.ก. นครราชสีมา ซึ่งนอกจากเอกสารการจัดรูปแปลงให้เกษตรกร 5 รายแล้ว ที่ได้ขอไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังพบว่ามีการจัดรูปแปลงที่ดินทั้งหมด 59 แปลง เพื่อให้ครอบคลุมกับทุกแปลงที่ ส.ป.ก.ได้จัดสรรออกไปแล้ว เพื่อดูรายละเอียดข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานขอเอกสารการจัดรูปแปลงที่ดิน พร้อมทั้งข้อมูลที่ดินที่ถือครองที่ดินทั้งหมด เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่ดิน ในวันที่ 6 มีนาคม ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่าง กมธ.การที่ดินฯ และ กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์และการปฏิรูป

เกษตรวันนี้.....● เดือน จะพบตัวด้วงเจ้าทำลายแพะกัดกินใบยอด
เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตง อาทิ หากระบาดรุนแรง อาจทำให้ต้นพืชชะงัก
แตงกวา แตงโม เมล่อน แคนตาลูป การทอดยอดได้ หากพบการเข้าทำลายของ
ฟักทอง มะระจีน และบวบ ให้เกษตรกร ด้วงเต่าแตงแดง เกษตรกรควรหมั่นสำรวจ
หมั่นสังเกตการเข้าทำลายของ ด้วงเต่าแตงแดง เกษตรกรควรหมั่นสำรวจ
แมลงวันหนอนชอนใบ และด้วง ตรวจสอบในเวลาเช้าที่แดดยังไม่
เต่าแตงแดง ที่สามารถพบได้ จัด โดยให้ใช้วิธีการในการจับตัว
ทุกระยะการเจริญเติบโตของ ด้วงเต่าแตงแดงมาทำลายด้วย
พืชตระกูลแตง สำหรับ มือ จะสามารถช่วยลดการ
แมลงวันหนอนชอนใบ มักพบ ระบาดลงได้มาก ขณะเดียว
ตัวหนอนชอนไชอยู่ในใบ ทำให้ กันภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
เกิดรอยเส้นสีขาวคลอเคลียวไปมา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เกษตรกร
เมื่อนำใบพืชมาส่องดูจะพบหนอนตัวเล็กสี อ่อนทำลายต้นทั้ง เก็บเศษซากพืช
เหลืองอ่อนโปร่งใสอยู่ภายในเนื้อเยื่อใบพืช ส่วนที่หลงเหลือ และหมั่นกำจัดวัชพืชใน
กรณีระบาดรุนแรง จะทำให้ใบเสียหายและ แปลงไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที
ร่วงหล่น ซึ่งอาจมีผลต่อผลผลิตได้.....● แดงต่อไป.....● เพื่อทำลายแหล่งอาศัยของด้วงเต่าแตง
นอกจากนี้ควรเฝ้าระวังด้วงเต่าแตงแดง

**เกษตร
วันนี้**

นายกะหล่ำปลี

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 6 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16796

Col.Inch: 13.11

Ad Value: 14,421

หน้า: 13(บนขวา)

PRValue (x3): 43,263

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ผู้เลี้ยงวัวโคราชเฮน้ำมันดิบขึ้น2บ.

ผู้เลี้ยงวัวโคราชเฮน้ำมันดิบขึ้น2บ.

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายอานัติ แสงพิมาย อายุ 49 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมในตำบล เปิดเผยว่า เมื่อก่อนปลูกพืชไร่เจอภัยธรรมชาติ จึงเลี้ยงวัวนมโดยเข้าอบรมอาชีพกับสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด หลังจากนั้นได้ลงทุนซื้อวัวนมมาเลี้ยงในราคาตัวละ 30,000-35,000 บาท จำนวน 20 ตัว ต่อมามีการผสมพันธุ์เทียมและขยายพันธุ์วัวนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี จนกระทั่งมีจำนวนแม่นมมากกว่า 80 ตัว สร้างรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันดิบทุกวัน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ 7,000-8,000 บาท แล้วได้เริ่มขยายพันธุ์วัวในฟาร์มไปเรื่อยๆ ทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน และเพื่อให้ได้น้ำมัน

ดิบที่มีคุณภาพดี ปริมาณไขมันสูง และให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน จึงปล่อยให้แม่วัวนมตั้งท้อง 4-5 ครั้ง ก่อนปลดออกจากฝูง หากปล่อยเลี้ยงนานไป แม่วัวจะสุขภาพไม่ดี และคุณภาพน้ำมันก็ไม่ดี ปัจจุบันนี้มียาได้จากการขายน้ำมันดิบทุกวัน ยิ่งตอนนี้ ราคาประกันรับซื้อน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้น 2 บาท ทำให้จากเดิมมีราคาประกันอยู่ที่ 18 บาท ปัจจุบันก็โลกรัมละ 20 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าหัวอาหารมันสำปะหลัง ค่ายาวัคซีน ค่าอาหารสัตว์ และค่าสัตวแพทย์แล้ว จะมีกำไรเฉลี่ยประมาณเดือนละ 100,000 บาท จากเดิมมีกำไรแค่เดือนละ 7,000-8,000 บาทเท่านั้น ตอนนี้อครบครัวจึงมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เงินเฟ้อ-0.77% ลดลง 5 เดือนติด อ้วนชวนกินหมู

ไทยโพสต์ ● พาณิชย์เผย “เงินเฟ้อ” ก.พ. ติดลบ 0.77% ลดต่อเนื่อง 5 เดือนติด เหตุราคาเนื้อสัตว์-ผักสดปรับลดลง ได้อานิสงส์จากมาตรการรัฐลดน้ำมันและค่าไฟ คาดพลิกบวกเดือน พ.ค. “เลี้ยวอ้วน” ชวนกินหมูหลังสิ้นตลาดแต่ราคายังสูง เร่งสร้างสมดุลคูดึงห้าง-เจ้าของฟาร์ม-ผู้บริโภค ยันไข่ไก่ไร้ปัญหา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายพูนพงษ์ ญาณภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ก.พ.2567 เท่ากับ 107.22

อ่านต่อหน้า 2

เงินเฟ้อ

เทียบกับ ม.ค.2567 เพิ่มขึ้น 0.22% เทียบกับเดือน ก.พ.2566 ลดลง 0.77% เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยมีสาเหตุสำคัญจากราคาอาหารสด ทั้งเนื้อสัตว์และผักสด ที่ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดจำนวนมาก และราคาปรับลดลง รวมทั้งน้ำมันดีเซลและค่ากระแสไฟฟ้า ราคายังต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปี 2566 จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ประกอบกับฐานราคาเดือน ก.พ.2566 ที่ใช้คำนวณเงินเฟ้ออยู่ยังอยู่ระดับสูง มีส่วนทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง ส่วนสินค้าและบริการอื่นๆ ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ และหากรวมเงินเฟ้อ 2 เดือนของปี 2567 (ม.ค.-ก.พ.) ลดลง 0.94%

สำหรับรายละเอียดเงินเฟ้อเดือน ก.พ.2567 ที่ลดลง

0.77% มาจากการลดลงของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 0.97% ตามการลดลงของราคาเนื้อสุกร ปลาหู กุ้งขาว ปลากะพง ผักสด (มะนาว แดงขาว ผักกาดขาว มะเขือเทศ กะหล่ำปลี) เนื่องจากปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดจำนวนมาก รวมถึงน้ำมันพืชและน้ำมันปลา ราคาปรับลดลง ส่วนสินค้าที่ราคาสูงขึ้น อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง ครีมหีม ผลไม้บางประเภท (แตงโม กล้วยหอม มะม่วง) น้ำตาลทราย กะทิสำเร็จรูป กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม กับข้าวสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว และอาหารกลางวัน

ส่วนหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง 0.63% เนื่องจากน้ำมันในกลุ่มดีเซลและค่ากระแสไฟฟ้าราคา ยังต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปี 2566 จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ เสื้อผ้าบุรุษและสตรี สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด (ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาปรับผ้านุ่ม) เครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น) รวมถึง สมุดตัว แชมพูสระผม ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว ราคาปรับลดลง โดยสินค้าที่ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย อาทิ แป้งทาผิว กาย ว่ายน้ำ ยากันแดด ยาลดกรดใน

กระเพาะ ค่าตรวจรักษาโรค ค่าทัศนมาตรต่างประเทศ ค่าโดยสารเครื่องบิน บุหรี่ สุรา และไวน์

ทางด้านเงินเฟ้อพื้นฐานเดือน ก.พ.2567 เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เพิ่มขึ้น 0.02% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.2567 และเพิ่มขึ้น 0.43% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.2566 เฉลี่ย 2 เดือน ปี 2567 (ม.ค.-ก.พ.) เพิ่มขึ้น 0.47%

นายพูนพงษ์กล่าวว่า แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มี.ค.2567 คาดว่า จะยังคงลดลงต่อเนื่อง และไตรมาสแรกปี 2567 เงินเฟ้อเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่

ลดลง 0.7-0.8% และเดือน เม.ย.2567 ก็จะมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน ที่มีการตรึงราคาค่ากระแสไฟฟ้าที่ 3.99 บาทต่อหน่วย สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และที่ 4.18 บาทต่อหน่วย สำหรับครัวเรือนทั่วไป มาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร จนถึงวันที่ 19 เม.ย.2567 ฐานราคาที่สูงในปีก่อนหน้าของเนื้อสุกรและผักสด และเศรษฐกิจของไทยขยายตัวในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยจีดีพีไตรมาส 4 ขยายตัว 1.7% และทั้งปี 2566 ขยายตัว 1.9% แต่เงินเฟ้อจะเริ่มเป็นบวกในเดือน พ.ค.2567 เพราะฐานเดือน พ.ค.2567 อยู่ในระดับต่ำ และมาตรการช่วยค่าครองชีพ โดยเฉพาะน้ำมันจะสิ้นสุด 19 เม.ย.2567 และค่าไฟฟ้าสิ้นสุด 30 เม.ย.2567 ซึ่งต้องติดตามมาตรการรัฐต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลให้การนำเข้าสินค้ามีราคาสูงขึ้น สภาพอากาศที่มีความแปรปรวนในช่วงท้ายของปรากฏการณ์เอลนีโญ รวมทั้งการเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้อุปสงค์และราคาของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาตั๋วเครื่องบิน

อย่างไรก็ตาม สนค.ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2567 อยู่ระหว่างลบ 0.3% ถึงเพิ่ม 1.7% ค่ากลาง 0.7% ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จะมีการทบทวนอีกครั้ง

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชชีย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหมูและไข่ไก่ที่สิ้นตลาดแต่ราคายังสูงอยู่ว่า สำหรับ

ไซโก้ ตั้งแต่เราเข้ามาเป็นรัฐบาล ราคา
ลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะไซเบอร์ 3 ซึ่ง
เป็นเบอร์มาตรฐาน จาก 4 บาทกว่า
ตอนนี้เหลือ 3.80 บาท และคิดว่าจะลด
ลงไปเรื่อยๆ ไม่น่ามีปัญหาอะไร ชาวที่
ออกมาน่าจะเป็นการเสนอข่าวที่ไม่เป็น
จริง ฉะนั้นขอให้ประชาชนสบายใจได้
ส่วนหมู ยอมรับว่าขณะนี้หมูล้นตลาด
จริง ตอนนี้อยากรณรงค์ให้คนไทยกินหมู
กันให้มากขึ้น แต่ปัญหายูที่ราคา ต้อง
สร้างสมดุลของราคา คือ ราคาหน้าฟาร์ม
กับราคาที่คุณบริโภคสามารถซื้อได้ ตอนนี้
พยายามคุยทั้งห้างสรรพสินค้า เจ้าของ
ฟาร์ม และผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความ
สมดุลมากที่สุด และเพื่อให้กลไกตลาด
ทำหน้าที่ต่อไป.